

ชุมนุมข้าวไทย กว่า 20 สายพันธุ์

งานใหญ่-มติชน เปิดให้เข้าชมแล้วงาน
'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024'
เปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่าง 31 พ.ค.-2 มิ.ย. สามย่าน
มิตรทาวน์ อ่านต่อหน้า 11



🏠 มหัศจรรย์ข้าวไทย - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ นายอาณันท นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดงาน 'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' จัดโดยเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชน โดยมี.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการมติชน นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการมติชน ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.

● ข้าวไทย □ ต่อจากหน้า 1

เทคโนโลยีชาวบ้าน' จัดใหญ่ร้อยเรื่องราว พันธุ์ข้าวไทย ยกทัพ 20 พันธุ์ข้าว GI และข้าว GI สายพันธุ์ใหม่ 15 เวทีทอล์ก จากกูรูเรื่องข้าว 10 เวทีสาธิตเมนูสุดพิเศษ จากข้าว และ 100 ร้านค้าจำหน่ายข้าว รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร รวบรวม ความเป็นที่สุกของข้าวไทยไว้ในงานเดียว

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชน ร่วมกับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพันธมิตร จัดพิธีเปิดงาน 'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นายฉัตรฐิติหทัย อธิบดีกรมการข้าว นายพีรพันธุ์ คอกทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.ฉัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พันธมิตร นายอานนท์ นนทธีรอรองอริบดิกรมการข้าว และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีผู้บริหารเครือมติชน นำโดย นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายปรารถ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย น.ส.กรชวลี เสนาะเวส ผู้อำนวยการกอง บ.ก. เส้นทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชาวบ้าน, นายวรศักดิ์ ประยูรสุข บรรณาธิการ น.ส.พ. ประชาชาติธุรกิจ, นายณัฐยศ เสกธีระบรรณาธิการ น.ส.พ.มติชน, นายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ข่าวสด

ร.อ.ธรรมนัสกล่าว ว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024" ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์แห่งนี้ ซึ่งทราบมาว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่รวบรวม จักรवालข้าวไทยขึ้นมาจัดรวมทำให้เป็นที่รู้จัก และเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการร่วมเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโอกาสสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในฐานะหน่วยงานที่อยู่

เคียงข้างชาวนาและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด ขอเน้นย้ำในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่น "สืบสาน รักษา ต่อยอด" และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ และพัฒนาข้าวไทย ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า คำว่า "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมานานเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าประเทศไทยเรามี ข้าว เป็นอาหารจานหลัก ดิจิทัลที่เห็น การจัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนไทย แต่ยังมีอีกหลายๆ ประเทศในภูมิภาคของโลกที่บริโภคข้าว นอกจากคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมาก โดยข้อมูลปี 2566 "ข้าวไทย" สามารถส่งออกได้ถึง 8.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.7% จากปีก่อนที่ส่งออกได้ 7.71 ล้านตัน รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนา และยกระดับด้านการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร ให้เป็นผลสำเร็จโดยมุ่งเน้นไปที่ความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร

"ผมยังมุ่งเน้นการรับมือจากภัยธรรมชาติ ปร่าปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ผิดกฎหมาย เติมน้ำยาระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรในยุคนี้ โดยเฉพาะ "เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน" เพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกร และพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งทุกนโยบายและทุกการทำงานกำลังเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนอยู่ในขณะนี้" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.ว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของชาวนา กรมการข้าวเอง ได้ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยส่งเสริมการ

เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2567 เพื่อให้ชาวนาเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สำหรับใช้เพาะปลูก และเป็นการผลิต การส่งออกข้าวไทยเทียบเท่ากับประเทศผู้ส่งออกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทย เป็นครัวโลก ต่างชาติยอมรับ เรายังภาคภูมิใจ และมั่นใจว่า ข้าวไทย จะได้รับความเชื่อมั่น ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากคนทั่วโลก ข้าวไทยไม่มีที่ไหนสู้เราได้

"ผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมร้านค้า มีการนำข้าวมาแปรรูป มีนิตยสารกรมการข้าวไทยที่รวบรวมไว้มากกว่า 30 พันธุ์ โดยเน้นข้าว GI ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ มีกิจกรรมชิมข้าว GI ที่หากินได้ยาก โดยเฉพาะข้าวที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI อีก 10 พันธุ์ในปีนี้ และยังมีนิตยสารการนวัตกรรมข้าว จาก MTEC ผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวรับโลกรวนข้าวหอมพันธุ์สยาม ของศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และที่นำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างคือ เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรและเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่วนตัวและในนามรัฐบาลต้องชื่นชมนวัตกรรมเหล่านี้ที่ได้ช่วยยกระดับการทำเกษตร โดยเฉพาะเรื่องข้าวให้ก้าวไปอีกระดับ" ร.ว.เกษตรฯ ระบุ

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจในการนำเสนอเรื่องราวของข้าวในหลากหลายมิติ ทั้งเวทีทอล์กสุดพิเศษ มีการนำผู้รู้ด้านข้าวมาประสบการณ์ มาเล่าเรื่อง มาแชร์ประสบการณ์และมาสาธิตเมนูจากข้าวโดยเชฟชื่อดังมากมาย ที่สำคัญคือ โชนร้านอาหารและสินค้าแปรรูป จากข้าว และสินค้าเกษตรกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งนอกจากความอร่อย ยังหมายถึงความมหัศจรรย์ของข้าวไทย และหมายถึงการใช้

“ตลาดน้ำ” เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

“ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชม คณะทำงาน ทีมงานเครือข่าย นำโดย เทคโนโลยีชาวบ้าน ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา และผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานมหัศจรรย์ ข้าวไทย 2024 ผู้ร่วมงานจะได้เห็นความ มหัศจรรย์ข้าวไทย ได้เห็นว่า “ข้าวไทย” มีดี กว่าที่เรคิด กว่าที่เรเห็น พร้อมนำประสบการณ์ ที่ได้รับไปบอกต่อ ไปบอกเล่า ไปแชร์ให้ คนอื่นฟัง ให้ต่างชาติได้รู้มากยิ่งขึ้น และหวังว่า งานมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 จะประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังว่า งานในครั้งนี้ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วย ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมข้าวไทย ตลอดจนเศรษฐกิจ ของประเทศ ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ขอบขอบคุณครับ” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

สำหรับงาน ‘มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024’ นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานข้าวไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจกลางกรุงเทพฯ โดยจัดขึ้น ภายใต้งานแคมเปญ ร้อยเรื่องราวพันธุ์ข้าวไทย ที่รวบรวมความมหัศจรรย์ของข้าวในทุก มิติมานำเสนอ ผ่านกิจกรรม สร้างสรรค์ การเรียนรู้ เพื่อบอกเล่าเรื่องข้าวในเชิง ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม อุตสาหกรรม นวัตกรรม การค้า และอาหาร ที่ได้รับการ ออกแบบมาในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีที่สุดให้กับ ผู้เข้าร่วมงาน ผ่านการเนรมิต สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์ ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจจาก ทั่วสารทิศ ได้มาเรียนรู้และสัมผัสกับพันธุ์ ข้าวไทยนานาชนิด

ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนไฮไลต์ ได้แก่ โซนนิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 โดย กรมการข้าว ที่มีให้ชมจักรวาล ข้าวไทย ที่มีตั้งแต่เรื่องราวความเป็นมา ไปจนถึงความเป็นที่สุขของข้าว พบความ อัศจรรย์แห่งอัตลักษณ์ของข้าวไทยแต่ละ สายพันธุ์ รวมครบจาก 4 ภาคทั่วประเทศไทย มาให้รู้จัก พร้อมยกระดับข้าวให้ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มรายได้

และสร้างมูลค่าให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน โชนนวัตกรรม ที่นำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าวอันล้ำสมัยมาจัดแสดง โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์พันธุ์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล

โชนลานข้าวสวย ที่คัดสรรข้าว GI ทรง คุณค่าและหายาก จาก 4 ภูมิภาคทั่วไทย กว่า 20 พันธุ์ และข้าว GI พันธุ์ใหม่ หุ่นร้อนๆ มาให้ชิมฟรี

โชนเวทีกิจกรรม ที่มีทั้งทอล์กพิเศษ จากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ตัวแทน ภาคเอกชน มาพูดคุยในนโยบาย วิสัยทัศน์ และมุมมองที่จะเปลี่ยนแปลงกลไกกรมไทย ไปสู่อีกระดับ เสริมทัพสี่แสนเวทีทอล์ก ด้วยการครบตัวของเชลลบริดี และกูรูด้านข้าว ตัวจริง ที่มาพร้อมเวิร์กไอดีและประสบการณ์ การปลูกข้าว การทำแบรนด์ และการต่อยอด ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่

อาทิ เวทีเล่าเรื่องข้าวในเชิงประวัติศาสตร์ หัวข้อ ตามรอยข้าวไทยจากกำเนิดอารยธรรม โลก สู่ดินแดน อุทยานย์ โดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประวัติศาสตร์และ โบราณคดี, เวที เล่าเรื่องข้าวผ่านหนังสือ หัวข้อ ประเพณี ข้าวชาวสยาม สะท้อนผ่านมุมมองพิธีกรรม ผี พรหมณ์ พุทธ โดย เชฟหมี ผศ.กมลฤช อยู่เต็กแกง, เวทีเล่าเรื่องข้าวเกษตรอินทรีย์ ที่มาแชร์เรื่องราวโดยเกษตรกรอินทรีย์ ตัวจริง ไม่ใช่คนโลกสวย ปลูกด้วยความ อคทาน สร้างความสุขผ่านผลผลิตคุณภาพ โดย วันชัย ดันดีวิทยาพิทักษ์ และ ดร.สรณ รัชฎ์ กาญจนะวณิชซ์ นอกจากนี้ยังมีคารา ที่ชีวิตคิดท้องถิ่น ปลูกเอง เก็บเอง อย่าง ด้ก-ชนกวนันท์ที่จะขึ้นพุดคุยถึงผลผลิต แห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้ง Special Talk ข้าวแห่งสุริยาศัย สำหรับความอร่อยต้อนรับชาววัง โดย ไพศาล อ่าวสภาพ เอมดีแห่ง บริษัท Bistro Asia ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย

เวทีเล่าเรื่องข้าวผ่านเซฟคัง หัวข้อ ข้าวไทย ทำอะไรก็อร่อย ที่นอกจากจะมาพูดคุย

เรื่องข้าวแล้ว ยังมารังสรรค์ เมนูพิเศษ จากข้าว ถึงความอร่อยจากข้าวออกมา ได้อย่างถึงรสถึงชาติ โดย เชฟเป็ กู๊กซ์เมา-ธิรณีย์ จินคานาจิตต์, เชฟจารึก ศรีอรุณ รวมถึง ธิยานพร สติศักดิ์, เวทีเวิร์กสข้าวไทย โดย โอวาท เกษเขตชัยข้าว ชาวนาออนไลน์ ที่สร้างรายได้ 3 ล้านบาท/ปี, ศาลานา ที่พัฒนา การข้าวด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน สร้างความยั่งยืนสู่เกษตรกร วิถีธรรมชาติ, นฤต สว่างญาติ ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ ชาวนาไทยทำไม่จน ทั้งที่กินไทยกินข้าวทุกวัน

นอกจากนี้ ภายในงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ยังรวบรวมความมหัศจรรย์ของ ข้าวไทยที่จะมาในรูปแบบ “การสาธิตเมนู ในตำนาน” เมนูที่สามารถดึงเอกลักษณ์ และจุดเด่นของข้าวไทยจนกลายเป็นตำนาน มาปรุงความอร่อยผ่านฝีมือสุดจัดจ้าน จากเชฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารระดับ ประเทศ รับประกันความอร่อย ความแรร่ หากินที่ไหนไม่ได้ อาทิ กิจกรรม ‘ชิมข้าว เล่าเรื่อง’ สาธิตการทำอาหารผसानเรื่องเล่า ผ่านเมนูข้าวที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น ข้าวผัดกะเพรา เมนูยอดฮิตติดใจคนไทย โดย กฤษ เหลืออลมัย, ข้าวผัดน้ำพริกปลาร้าเรื้อ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ข้าวผัดตำนานชาววัง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดย เชฟน้อย สุรศักดิ์ กงสวัสดิ์, ข้าวผัดอเมริกัน เมนูฮิตสมัย สงครามเย็น โดย เชฟกอล์ฟ ภักวณิชญ์ เวชมนต์ จากรายการ TOP CHEF, ข้าวผัด รถไฟ ข้าวผัดคังในตำนาน เปิดผัดครั้งแรก ในรอบร้อยปี โดย แสม-วันวิเศษ เนียมปาน แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย สาธิตเมนูโดย อ.ณัฐวุฒิ พรหมจันทร์ และ อ.สาธิต เมือง สมบูรณ์

พลาดไม่ได้กับกิจกรรม กินข้าวเรื่องใหญ่ ชิมเมนูข้าวสุดมหัศจรรย์กับ Starving Time ที่นำข้าวมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ อย่างมีสไตล์ ไม่ว่าจะ เป็น เมนูซูชิ มากิโรล ที่ใช้ ข้าวกำลังานา มาทำ, เมนูข้าวยำ สไลด์ ไทยๆ ที่ใช้ ข้าวหอมกระดังงานาริवास และเมนูข้าว อบหม้อดิน โดยใช้ข้าวเจ๊กเซยเสให้

โชนอาหารและผลิตภัณฑ์ข้าว สีนก้า แปรรูป และผลไม้ ที่ยกทัพกันมาทั้งร้าน

อร่อยจากทั่วสารทิศ ร้านเด็ดจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมทั้งสินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวและผลไม้ รวมกว่า 100 บูธ ให้ได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ในราคาสุดพิเศษที่งานนี้งานเดียวเท่านั้น พิเศษสุดๆ คือ งาน ‘มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024’ แจกพันธุ์ข้าวฟรีทุกวัน (จำนวนจำกัด) ทั้ง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ข้าว GI), ข้าวหอมสยาม, ข้าวหอมมะลิพะเยา (ข้าว GI) นอกจากนี้ ยังมีดนตรีสดที่จะให้คุณเพลิดเพลินและคัมค่าไปกับบรรยากาศดีๆ เคี้ยวเสียงเพลง เรียกว่างานนี้งานเดียวได้ครบทั้ง ชม ชิม ช้อป โชว์ และ แชร่ ซึ่งยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมายรออยู่ภายในงานอีกเพียบ

งาน ‘มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 2 เข้างานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย